

# YÊU CẦU LIÊM CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC DANH TƯ PHÁP TRONG THỰC THI CÔNG VỤ

CAO MINH CÔNG\*

*Sự tôn nghiêm của đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp trong thực thi công vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp là liêm chính, thượng tôn pháp luật, nói không với tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp có vị trí càng cao trong hệ thống tư pháp càng phải nêu gương về liêm chính. Theo đó, đối với đội ngũ này, cần phải xây dựng sự liêm chính từ thể chế, cơ chế thực hiện quyền tư pháp; cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp phải đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, không vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm...*

*Từ khóa:* Liêm chính; yêu cầu liêm chính; công chức giữ chức danh tư pháp; cải cách tư pháp; nền tư pháp liêm chính; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

*The contingent of cadres and civil servants holding judicial titles must strictly uphold integrity and respect of the law, say no to corruption, and resolutely fight against corruption in performing their official duties, which is a requirement of the judicial reform. The higher positions in the judicial system the cadres and civil servants are holding, the more they are obliged to set an example of integrity. Accordingly, it is necessary to uphold integrity in institutions and mechanisms to exercise judicial rights; cadres and civil servants holding judicial titles must place people interests the first and foremost and not allowed to seek personal gains and pursue group interests.*

*Keywords:* Integrity; integrity requirement; civil servants holding judicial titles; judicial reform; a judicial system with integrity; socialist rule-of-law state.

NGÀY NHẬN: 10/6/2022

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 15/7/2022

NGÀY DUYỆT: 10/01/2023

## 1. Đặt vấn đề

Việt Nam hiện nay, một mặt, đòi hỏi xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như là một tất yếu khách quan, mặt khác, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống là quản lý nền kinh tế thị trường như thế nào để phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới; làm thế nào để đáp ứng

được những đòi hỏi chính đáng của người dân về quyền tự do, công bằng, dân chủ, quyền tài sản, quyền sống,... trong bối cảnh mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và cùng với đó là các loại khiếu kiện, tranh chấp có yếu tố nước ngoài ngày

\* TS, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

càng gia tăng. Chính vì vậy, trước tiên, chúng ta cần phải có một nền tư pháp mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030: “Hoạt động tư pháp có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng”<sup>1</sup>. Trước bối cảnh như vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) giữ chức danh tư pháp (CDTP) liêm chính theo yêu cầu cải cách tư pháp (CCTP) hiện nay không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn tiếp tục “cải cách tư pháp đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước”<sup>2</sup>, mà ở đó: *chuyên nghiệp, công bằng, liêm chính được coi là những giá trị cốt lõi*.

### **2. Cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp phải liêm chính là yêu cầu tất yếu trong cải cách tư pháp**

CCTP là một phạm trù chính trị - pháp lý nhằm đổi mới toàn bộ hệ thống tòa án và hệ thống viện kiểm sát, hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật và hệ thống các cơ quan hỗ trợ tư pháp cũng như hoạt động thực tiễn và đội ngũ CBCC của 4 hệ thống các cơ quan này, đồng thời, hoàn thiện pháp luật có liên quan nhằm đạt đến kết quả cuối cùng được đặt ra cho CCTP với tư cách là các chế định pháp lý và các giá trị tinh thần cao quý của nền văn minh nhân loại trong nhà nước pháp quyền<sup>3</sup>.

Thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay yêu cầu Việt Nam phải có

nền tư pháp chuyên nghiệp, trong sạch, liêm chính, hiện đại “để Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của một thành viên chủ động, tích cực của cộng đồng quốc tế”<sup>4</sup>, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số càng đòi hỏi phải: “Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”<sup>5</sup> như một tất yếu khách quan.

Công tác tư pháp yêu cầu liêm chính đối với đội ngũ CBCC giữ CDTP được đưa vào trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một bước tiến mới trong nhận thức về vấn đề xây dựng các nhiệm vụ công tác tư pháp hiện tại và tương lai, nhất là trong điều kiện: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu trên, trước hết và chủ yếu phải xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP nói riêng, CBCC, viên chức nói chung có tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là tinh thần “tận tụy phục vụ nhân dân,... sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”<sup>6</sup>. Đây chính là hiện thân nền tư pháp của dân, do dân, vì dân phụng sự Tổ quốc và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, thể hiện bản chất Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định đạo đức là gốc của mỗi người, đạo đức cách mạng là nền tảng của người cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang là phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết. Hơn 70 năm qua, tinh thần liêm chính của Người vẫn còn nguyên

giá trị, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, vì vậy, mỗi CBCC luôn phải nghiêm túc thực hành “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” mà chuẩn mực “liêm chính” là một trong những yêu cầu hàng đầu giữ gìn sự tôn nghiêm của đội ngũ CBCC giữ CDTP - “người cán bộ kiểm sát phải giữ mình liêm khiết, trong sạch như tuyết trên đỉnh núi”<sup>7</sup> trong thực thi công vụ.

Liêm chính, theo Hồ Chí Minh là trong sạch, không tham lam; là nói không với tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng. CBCC giữ CDTP thực hành liêm chính để làm trong sạch nền tư pháp, trong sạch nền công vụ. Phát biểu kết luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 19/11/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong quá trình lựa chọn CBCC nói chung, CBCC giữ CDTP nói riêng “phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc... làm thước đo chủ yếu”<sup>8</sup>. Điều này, *một mặt*, đáp ứng được yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, *mặt khác*, khẳng định nhất quán bản chất của Nhà nước ta luôn đặt lợi ích của Nhân dân, dân tộc lên trên hết và trước hết.

Xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liêm chính là vấn đề cốt tử để hướng tới một nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính. CBCC giữ CDTP có vị trí càng cao càng phải nêu gương về liêm chính. Ông cha ta đã coi “liêm” là “phẩm hạnh” gắn với sự “tự trọng, tôn nghiêm” của con người. CBCC giữ CDTP liêm chính thì sẽ không tham nhũng mà luôn đấu tranh và chống tham nhũng. CBCC giữ CDTP giữ liêm chính là luôn ngay thẳng, trung thực và luôn giữ gìn sự tôn nghiêm của bản thân: “Người có “liêm” có “sĩ” mới biết khiêm tốn mà thoái nhượng; chọn lấy hay bỏ đi cái gì, đều vì đại

cuộc”<sup>9</sup>. Đồng thời, trong nhiều bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách làm cụ thể để có thể xây dựng được đội ngũ CBCC liêm chính vì Nhân dân: “phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui lọt vào các Ủy ban”<sup>10</sup>. Người còn căn dặn trong Di chúc và nhấn mạnh yêu cầu “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”<sup>11</sup>.

Theo đó, xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liêm chính phải xây dựng sự liêm chính từ thể chế, cơ chế vận hành nền tư pháp cho đến phẩm chất của từng CBCC, thể hiện ở sự ngay thẳng, trung thực, trong sạch, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, không vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm... Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của thời cuộc, mà còn là nhu cầu tự thân của nền tư pháp Việt Nam hiện nay.

CBCC giữ CDTP ở Việt Nam hiện nay hầu hết là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên trong quá trình thực thi công vụ đòi hỏi phải gương mẫu tuân thủ, tuân theo nguyên tắc, yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 11/5/2020, sau khi Tiểu ban nhân sự báo cáo Bộ Chính trị lần 2 về dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) trước khi trình Hội nghị Trung ương, đã chú trọng: “Lưu ý đến phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm,... phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ,

bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền..."<sup>12</sup>. Đây thực chất là yêu cầu CBCC nói chung, công chức giữ CDTP nói riêng giữ được liêm chính trong thực thi công vụ theo chức danh, theo vị trí việc làm hiện nay. Đặc biệt, Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, khi đề cập Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu rõ cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về CCTP theo chủ trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh, hiện đại. Tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng... Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh, bảo đảm số lượng biên chế để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

### **3. Một số giải pháp nâng cao sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp trong thực thi công vụ**

Muốn xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liêm chính trong thực thi công vụ thì cần xây dựng được một hệ thống tư pháp trong sạch, chuyên nghiệp, có năng lực hành động trong thực tế; không thiên lệch giữa các cơ quan thực thi quyền tư pháp, không quan liêu, cửa quyền và có sự tham gia giám sát của người dân, thực hành dân chủ rộng rãi trên các mặt của đời sống xã hội; phát huy dân chủ, gắn liền với tăng cường kỷ luật; kỷ cương và chấp hành pháp luật. Trong hệ thống đó, CBCC giữ CDTP không tham ô, tham nhũng, chống tham nhũng, chống bệnh quan liêu, lãng phí, không tham quyền cố vị, không lạm dụng quyền hạn để mưu cầu lợi ích riêng hoặc lợi ích cho phe nhóm mình.

Để xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liêm chính trong thực thi công vụ cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

*Thứ nhất*, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liêm chính đối với đội ngũ CBCC giữ CDTP, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành quy định nêu gương trong toàn Đảng và hệ thống tư pháp; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống lạm dụng quyền lực; kiên trì, nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ tư pháp - phụng công, thủ pháp; công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn,... để không bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội: "Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp; quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Phải xây dựng được ý thức tự giác chấp hành chế độ liêm chính công vụ,... chống tham nhũng, xa hoa, lãng phí, thực hành tiết kiệm"<sup>13</sup>.

*Thứ hai*, làm tốt công tác tuyển lựa CBCC, tạo nguồn bổ nhiệm các CDTP, bảo đảm đầu vào là những người có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Muốn thế, việc tuyển dụng, tạo nguồn phải được tổ chức đồng bộ trong hệ thống tư pháp, theo những trình tự, thủ tục khách quan, công bằng, minh bạch, bảo đảm dân chủ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái CBCC giữ CDTP vào các vị trí lãnh đạo cũng cần được tiến hành qua nhiều khâu bảo đảm tính công khai, khách quan, trên nguyên tắc bố trí đúng người theo vị trí việc làm.

Yêu cầu cần có đối với đội ngũ CBCC giữ CDTP thuộc hệ thống tư pháp phải thấu hiểu chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông pháp luật, chuyên nghiệp và liêm chính: "Phẩm chất của nền tư pháp liêm chính cần phải có đó là: công bằng; nghiêm minh; minh bạch; trách nhiệm; khách quan; trung thực; đạo đức"<sup>14</sup>. Vì vậy, bên cạnh hoạt động thực thi pháp luật còn là hoạt động hướng dẫn, giải thích cho người dân cũng như các tổ chức

trong và ngoài nước nhận thức, thực hiện đầy đủ nhất về hệ thống pháp luật Việt Nam.

Song song với đó, là thực hiện việc đánh giá CBCC giữ CDTP khách quan, dân chủ, thường xuyên, tạo động lực cho CBCC giữ CDTP có năng lực, giữ được liêm chính trong thực thi công vụ thực sự yên tâm theo đuổi công việc, nêu cao sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Mặt khác, thực hiện việc luân chuyển, biệt phái các vị trí công tác cho phù hợp với năng lực trình độ của CBCC, người giữ CDTP cũng như chế độ thưởng, phạt, phong thăng, bổ nhiệm dân chủ, công bằng, khách quan làm động lực cho việc phấn đấu của từng CBCC giữ CDTP.

*Thứ ba*, cần thiết pháp luật hóa các giá trị đạo đức, liêm chính của CBCC giữ CDTP thành những cam kết bắt buộc thực hiện trong thực thi công vụ. Cam kết đạo đức của CBCC giữ CDTP như một công cụ để tự kiểm soát bản thân trước những cám dỗ thường xuyên trong thực thi công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính trong thực thi công vụ: (1) Cam kết đạo đức của CBCC giữ CDTP được phản ánh trong một khuôn khổ pháp lý cụ thể, là cơ sở để đưa ra những nguyên tắc và tiêu chuẩn áp đặt tối thiểu đối với hành vi của mọi CBCC giữ CDTP trong thực thi công vụ; (2) Cam kết đạo đức của CBCC giữ CDTP trong nền công vụ phải tường minh. CBCC giữ CDTP phải nắm vững những nguyên tắc và tiêu chuẩn căn bản mà họ cần tuân thủ trong thực thi công vụ; (3) CBCC giữ CDTP cần được biết quyền và nghĩa vụ của họ khi phát hiện hay nghi ngờ những hành vi vi phạm đạo đức trong thực thi công vụ; (4) Quy trình thực hiện cam kết đạo đức của CBCC giữ CDTP phải rõ ràng và công khai, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cấp của hệ thống tư pháp; (5) Thủ tục và các biện pháp xử phạt thích đáng đối với sự vi phạm các cam kết đạo đức của CBCC giữ CDTP.

Theo đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật về liêm chính, đặc biệt chú ý đến khâu tổ chức thực hiện các quy

định của pháp luật về liêm chính đối với CBCC giữ CDTP trong thực thi công vụ. Đây là khâu quan trọng, quyết định đến hiện thực hóa xây dựng đội ngũ CBCC liêm chính trong thực thi công vụ. Đồng thời, chú ý đến các hình thức giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp đối với CBCC giữ CDTP theo các vị trí việc làm khác nhau trong hệ thống tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác”<sup>15</sup>.

Mục đích của nội dung trên nhằm xây dựng nền công vụ nói chung, hệ thống tư pháp nói riêng hiệu quả, minh bạch, phục vụ Nhân dân và xã hội, với đội ngũ CBCC giữ CDTP trung trực, công tâm, liêm chính, tận tụy, chuyên nghiệp và được trả lương hợp lý; các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được củng cố và phát triển.

*Thứ tư*, muốn xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liêm chính trong CCTP nhất thiết phải nâng cao chất lượng môi trường công vụ, tạo cơ sở cho việc thực hành liêm chính ở CBCC giữ CDTP trong hoạt động tư pháp. Điều này đòi hỏi tiếp tục CCTP không chỉ theo hướng tinh gọn tránh sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ mà phải thanh lọc đội ngũ CBCC giữ CDTP. Kiên quyết miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức hoặc buộc từ chức những CBCC giữ CDTP làm việc kém hiệu quả, có dấu hiệu bất liêm, có phiếu tín nhiệm thấp mà không chờ tới hết nhiệm kỳ, hướng tới kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, làm tăng niềm tin của người dân, của doanh nghiệp trong nước, tạo sự tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế để “mở mang

sức dân mạnh mẽ cho thực hiện khát vọng phát triển hùng cường của đất nước”<sup>16</sup>.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay - cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam hiện đại hóa nền tư pháp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số là tác động mạnh mẽ trực tiếp đến xây dựng đội ngũ CBCC giữ CDTP liên chính trong CCTP. Góp phần xây dựng hệ thống tư pháp chuyên nghiệp, vì dân, có trách nhiệm với dân, được chính Nhân dân thông qua, đánh giá, đồng thời nghiêm cấm mọi thái độ và hành động quan liêu, cửa quyền, hách dịch, vô trách nhiệm đối với Nhân dân. Đây chính là hiện thân sinh động Nhà nước của dân, do dân, vì dân: “Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang bản chất của quyền lực nhân dân”<sup>17</sup>.

#### 4. Kết luận

Để đáp ứng được yêu cầu liên chính đối với đội ngũ CBCC giữ CDTP trong thực thi công vụ hiện nay ở Việt Nam, *một mặt*, làm trong sạch nền tư pháp, làm gia tăng niềm tin của Nhân dân với nền tư pháp - nơi tin cậy bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật. *Mặt khác*, góp phần hiện thực hóa nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liên chính. Hơn nữa, còn là động lực và đồng thời là giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân với giá trị cốt lõi - liên chính

#### Chú thích:

1, 5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 287, 287, 288.

2. *Cải cách tư pháp đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước*. <https://baochinhphu.vn>, ngày 12/10/2020.

3. Lê Cẩm. *Cải cách tư pháp và những yêu cầu thách thức đặt ra đối với Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay*. Tạp chí Kiểm sát, số

12/2020, tr. 20 - 21.

4. *Đối ngoại Việt Nam năm 2020: Tự tin vững bước trên con đường phát triển*. <https://www.tapchiconsan.org.vn>, ngày 12/02/2021.

7. Trần Quốc Vương. *Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân/Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt và 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2020, tr. 29.

8. *Thông tấn xã Việt Nam*. <https://quochoi.vn/tin-tuc>, ngày 19/11/2020.

9. *Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liên chính trong thực thi công vụ*. <https://www.quanlynhanuoc.vn>, 03/11/2020.

10. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 4*. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 21.

11. Hồ Chí Minh. *Toàn tập. Tập 15*. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 611 - 612.

12. *Trình phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII*. <https://vietnamnet.vn>, ngày 11/5/2020.

13. Đoàn Minh Huấn - Nguyễn Thị Ngọc Mai. *Một số vấn đề xây dựng chính phủ liên chính, hành động và phục vụ nhân dân*. Tạp chí Cộng sản, số 930 (tháng 11/2019), tr. 33.

14. Nguyễn Thị Thu. *Sự độc lập của thẩm phán - yếu tố bảo đảm liên chính trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam trong Văn hóa liên chính một số vấn đề lý luận, thực tiễn*, (trong: Khuất Thu Hồng - Vũ Công Giao - Trần Kiên (đồng chủ biên). *Văn hóa liên chính một số vấn đề lý luận, thực tiễn*). H. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020, tr. 184.

15. *Tổng Bí thư: Không liêm, không sạch không kỷ luật được người khác*. <https://thanhtra.com.vn>, ngày 25/02/2017.

16. *Phát biểu của Thủ tướng tại chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*. <http://baochinhphu.vn>, ngày 29/8/2019.

17. Nguyễn Tất Viễn. *Tiếp tục đổi mới tư duy về tư pháp trong sự vận động và phát triển của xã hội Việt Nam đương đại* (trong: Viện Hàn lâm KHXHVN, Võ Khánh Vinh (chủ biên). *Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước*. H. NXB Khoa học xã hội, 2020, tr. 350.